



ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

ตามที่เทศบาลตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ประกาศดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลแม่ตาว จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ประกาศลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว พร้อมทั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ เลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน	สังกัด	หมายเหตุ
๑	๐๐๑ - ๐๐๑	นางกัญจน์ชญา การะยม	เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน	กองคลัง ทต.แม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	

๒. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก

กำหนดการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันอังคาร ที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น เป็นต้นไป โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ไปรายงานตัว ณ สถานที่สอบคัดเลือกฯ ดังกล่าว ก่อนเวลาการสอบคัดเลือกฯ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที พร้อมนำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวสอบคัดเลือก โดยให้แต่งกายเครื่องแบบสีจางหรือพับแขนยาวในการเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ หากผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ๒.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
- ๒.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
- ๒.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (สอบสัมภาษณ์) เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายบัญญัติ คฤหะมาน)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ